

# คณะพยาบาลศาสตร์ มข.จัดโครงการเตรียม เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 1 โรงแรม แชนกรี-ลา เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุลผอ. แผนงานวิจัย ฯ พร้อมด้วย ดร.สุภรณ์ แนวจำปา ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร่วมเปิดการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ "ชุดโครงการการความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ ปีที่ 2 ให้กับภาครัฐและเอกชน ด้านท่องเที่ยวและทีมงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นักวิจัยโครงการวิจัยและผู้ประกอบการด้านสปาและกีฬา

โดยดร.วิภาดาเผยว่าการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผน

ปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านกีฬาและสปาเพื่อยกระดับประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านกีฬาและสปาที่มีคุณภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ และได้แนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านกีฬาและสปาเพื่อยกระดับประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านกีฬาและสปาที่มีคุณภาพ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประกอบกับการที่ผู้คนหันมาสนใจการดูแลสุขภาพของตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ ใส่ใจและรักสุขภาพกันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลกมีการขยายตัว โดยประเทศไทยมีจุดเด่นในด้านทรัพยากร และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อาหาร สมุนไพร รวมถึงชื่อเสียงคุณภาพและ

การให้บริการที่เป็นปัจจัยที่สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศ การวิจัยในชุดโครงการการบริหารจัดการแผนงานการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (ปีที่ 1) มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเป็นแนวทางต่อยอดความคิดในการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพของประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก ทั้งในด้านกีฬาและสปาของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกลไกขับเคลื่อนระบบการท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพของประเทศไทยสู่การเป็น Global Wellness Tourism Destination

จากการดำเนินการชุดโครงการวิจัยฯ ในปีที่ 1 ได้ทำการวิเคราะห์สังเคราะห์ชุดความรู้ใหม่ที่จะนำไปพัฒนารูทกิจสปาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทยไปสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ได้ดำเนินการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านกีฬาและสปาทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้

ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศและต่างประเทศเพื่อนำมาจัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยในการมุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ

โดยประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 33.19 หรือมีจำนวนประมาณ 6.3 ล้านคน และส่งผลให้รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 36.38 จากการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่แพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆ และมาตรการป้องกันการระบาดของแต่ละประเทศที่ยกระดับความเข้มข้นขึ้น

โครงการการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพในปีที่ 2 จึงต้องปรับผลการวิจัยจากการวิเคราะห์เดิมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้เชี่ยวชาญในด้านกีฬาและสปา ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการในธุรกิจสปาและกีฬาในการระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำชุดความรู้ใหม่ไปใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดให้ได้รูปแบบชุดความรู้ใหม่ด้านกีฬาและสปาที่สมบูรณ์ อีกทั้งสามารถนำไปต่อยอดและปรับในการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริหารจัดการการท่องเที่ยว

สามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นักวิจัยโครงการวิจัยและผู้ประกอบการด้านสปาและกีฬา

โดยดร.วิภาดาเผยว่าการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผน

มาสนใจการดูแลสุขภาพของตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ ใฝ่ใจและรักสุขภาพกันมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลกมีการขยายตัว โดยประเทศไทยมีจุดเด่นในด้านทรัพยากร และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อาหาร สมุนไพร รวมถึงชื่อเสียงคุณภาพและ

ในปีที่ 1 ได้ทำการวิเคราะห์หลังวิเคราะห์หาความรู้ใหม่ที่จะนำไปพัฒนาธุรกิจสปาและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของประเทศไทยไปสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ได้ดำเนินการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านกีฬาและสปาทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้

ธุรกิจสปาและกีฬาในการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำชุดความรู้ใหม่ไปใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดให้ได้รูปแบบชุดความรู้ใหม่ด้านกีฬาและสปาที่สมบูรณ์ อีกทั้งสามารถนำไปต่อยอดและปรับในการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย รวมถึงการถอดบทเรียนการบริหารจัดการโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป.



ประชุม...ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิฑูกุล ผอ.แผนงานวิจัย ฯ พร้อมด้วย ดร.สุภรณ์ แนวจำปา ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร่วมเปิดการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการ "ชุดโครงการการความพร้อมประเทศไทยเชิงรุกให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ ปีที่ 2.



**ไทยนิวส์**

หนังสือพิมพ์รายวันภาพ-ข่าวสำหรับชนทุกชั้น.

ปีที่ 51 ฉบับที่ 179,129 ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ราคา 5 บาท

ไทงนิวส์ 8 พ.อ. 63